
SISI NI VYOMBO TU

NI KRISTO NDANI YETU

Na Jacquelyn Fedor

Ilitafsiriwa Na David Odhiambo

Kila kitu ambacho kimetokea kwa kanisa hadi sasa kimekuwa kile 

tunachoweza kuita hatua mbalimbali za Mungu. Kile ambacho kimekuwa 

kikitendeka hivi karibuni hata hivyo, ni urejesho wa Mungu kupitia mwili 

Wake. Hili litaendelea hadi Yeye atakapokuwa wa kimo kamili 

kinachoelezwa katika Waefeso 4:13.

Waefeso 4:13

13 hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana 

Mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha 

kimo cha utimilifu wa Kristo;

Tunaanza kuona na kuelewa kwamba ujio wa pili wa Yesu unaweza kuwa 

kupitia mwili wake. Atatokea kupitia kwetu kama Mwalimu, Mchungaji, 

Mwinjilisti, Nabii, Mtume, na pia mfunuaji, anayefungua macho ya ufahamu 

ili kuelewa maandiko.

Katika kimo hiki kamili, atakuja dhidi ya mamlaka, falme na mamlaka za 

giza kwa kushindwa kwao. Ni lazima tuache kuhangaika kuhusu sisi ni nani 
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katika Kristo na badala yake, katika wakati huu wa mwisho, tuwe na 

wasiwasi kuhusu Yeye ni nani ndani yetu! 

Wakolosai 1:27

27 Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa

siri hii kati ya Mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la 

utukufu.

Yeye ni nani ndani yako? Yeye ni nani ndani yangu? Ni lazima tumwone 

Yesu ndani ya kila mmoja wetu na kutengwa na ulimwengu, ili aweze kuja 

pamoja kupitia vyombo visivyo na uchafu na vitakatifu. Hawa ni wale 

wanaotembea katika karama ya toba. Mungu alikuwa katika chombo kimoja 

kama Mwana wa Mungu ndani ya Yesu, sasa yuko katika vyombo vingi 

kama wana wa Mungu. Alikuwa mzaliwa wa kwanza wa ndugu wengi, 

ambaye atafanya kazi kubwa kuliko Yeye alizofanya.

Yohana 14:12

12 “Amin, amin, nawaambia, Yeye aniaminiye mimi, kazi nizifanyazo mimi,

yeye naye atazifanya; na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi 

naenda kwa Baba yangu.

Ni kupitia vyombo hivi ndipo ataijenga Nyumba ya Israeli kuwa 

nyumba ya Mungu isiyogawanyika kwa mara nyingine tena.
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Wagalatia 3:29

29 Na kama ninyi ni wa Kristo, basi, mmekuwa uzao wa Ibrahimu, na warithi 

sawasawa na ahadi.  

                                                                                                                            

Waebrania 3:6

6 bali Kristo kama Mwana juu ya nyumba yake mwenyewe, ambaye nyumba 

yake ndio sisi, kama tukishikamana kwa uthabiti na ujasiri na fahari ya 

tumaini letu mpaka mwisho.

Kupitia vyombo hivi vinavyomruhusu kuishi kupitia hivyo, dunia 

itafanywa upya. Hawa ndio watakaojitenga na mifumo ya wanadamu na 

kanisa la kidini linalounga mkono mifumo hii katika kujibu onyo la 

Ufunuo 18:4.

Ufunuo 18:4

4 Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, “Toka kwake, 

watu wangu, msije mkashiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake.

Hawa watapokea na kutembea katika kweli mihuri inapofunguliwa na ukweli

unafunuliwa kupitia wale waliochaguliwa kufanya hivyo. Ukweli huu 

hatimaye utatubeba nje ya wakati hadi umilele. Hivi vitakuwa vyombo 

vinavyosikia sauti ya kinabii ya Mungu kupitia kwa manabii wake na vinatii 

mamlaka aliyokabidhiwa anayoweka juu yao, yaani, serikali yake. Hakuna 
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akina Kora au Absalomu kati ya hawa kwa vile wanatambua kuwa haimhusu 

mwanadamu, bali ni Kristo! Kristo maana yake ni mpakwa mafuta. 

Waaminifu hawa wanapokusanyika pamoja na kuwa mwili mmoja, upako 

utakusanyika pia ili kuvunja nira ya wote wanaowaonea watu wa Mungu.

                                                                                                                            

SISI NI VYOMBO TU

 Unaona, ni Kristo ndani yetu ambaye ndiye tumaini. Sisi ni vyombo tu 

anavyoishi ndani yake. Hakuna mtu aliye mdogo au yeyote zaidi ya mtoto 

mdogo katika umuhimu kwa Mungu. Yeye hana upendeleo. Picha ya glasi 

10. Mtu humimina Coke kwenye glasi moja, Limau kwenye glasi nyingine, 

maji, chai, kahawa ya barafu, Pepsi, maji ya machungwa, maji ya zabibu, 

maji ya tufaha na maji ya balungi mwishowe . Ni glasi gani bora? Wote bado

ni sawa, sivyo? Kilichomo ndani yao ni tofauti, na ndivyo ilivyo kwa Mwili 

wa Kristo. Anaweza kuwa katika chombo kinachofundisha shule au 

kuendesha basi. Labda anahudumu kama mtume, au seremala, au fundi 

umeme kupitia kwao. Labda Yeye ni nabii au mtoaji takataka, labda mtu wa 

barua au mchungaji au mwinjilisti. Je, vyombo vya habari ni muhimu hapa? 

Hapana! Kinacholeta tofauti ni Kristo ndani ya chombo.

Nimesikia watu walioitwa kuwa mitume wakisema: “Sijui jinsi ya kuwa 

mtume”, au “sijui kuwa nabii.” Niliwaambia wajipe moyo, Kristo anaweza 

kabisa kuwa mmoja bila msaada wao. Yote kati yetu tunahitaji kufanya ni 

4



kufa kwa matamanio yetu na ajenda zetu, na niamini, Anajua jinsi ya kuwa 

Yeye! Hata hivyo , huwezi kuweka kitu kwenye chombo hadi 

kitakapotolewa. 

 Kadiri tulivyo wachache, ndivyo kunavyoweza kuwa kwake zaidi. 

Ningeweza kusema hivi: kadiri tunavyozidi kuwa nasi, ndivyo maisha Yake 

kupitia sisi yanavyozidi kuchafuliwa na kuchafuliwa. Kanisa linataka 

kutenda na kuwa la kiroho sana, lakini sisi ni watu tu, Yeye ndiye wa kiroho.

Ikiwa anaruhusiwa kuishi kwa uhuru kupitia sisi, tutafanya mambo ya 

kiroho. Ni kama glavu ya bondia. Kinga inaweza kuwa kitu tunachokiona 

kikipiga taya ya mtu na kumwangusha chini, lakini kwa kweli, ni mkono ulio

kwenye glavu uliosababisha pigo. Mwanangu alipokuwa mvulana mdogo, 

alirudi nyumbani kutoka shuleni alinikasirikia sana kwa sababu alikuwa 

amepoteza mbio. Nilipomuuliza jinsi nilivyomfanya ashindwe, alisema ni 

kwa sababu sikumletea viatu alivyoomba, na mama wa mshindi alipata aina 

sahihi. Alikuwa anatazama viatu, badala ya nani alikuwa ndani yake! Hii 

inaweza kuonekana kama ulinganisho wa kijinga au wa kitoto, lakini ni kiasi 

gani cha kanisa kinachoangalia chombo (viatu), badala ya Kristo ndani ya 

chombo?

Ikiwa tungemwona Yesu kati yetu sisi kwa sisi tusingekuwa na wakosoaji 

sana sisi kwa sisi. Watu hung’ang’ania nafasi, hujitahidi kuwa bora zaidi, 

kutembea juu ya watu, au ikiwa katika nafasi ya uongozi, wazuie watu 
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wasiwe vile wanavyoweza kuwa. Kwa nini? Kwa sababu hawataki kupoteza 

nafasi zao. Ni nani wanapigana na kuweka kwenye sanduku? Yesu lazima 

aruhusiwe kuja pamoja kama mwili. Wale waliochaguliwa na Mungu kuwa 

vyombo atakavyotawala, lazima waweze kuchukua nafasi zao kwenye Mlima

wa Kiroho (Sayuni). Lazima wawe katika umoja kamili katika nafasi yao 

maalum kutoka juu hadi chini, ili kichwa Chake na shingo viweze kuwekwa 

mahali pake. Wale walioitwa kwenye mwili lazima waweze kusimama 

mahali pao panapostahili kwa ajili ya Yerusalemu Mpya, jiji la makimbilio, 

Bibi-arusi Wake, kukusanyika pamoja kikamilifu.

Njia nyingine ya kuiangalia ni: Ikiwa Yesu anataka kukaa ndani ya Bibi-arusi

asiye na doa wala kunyanzi, lazima asiwe na doa la dhambi, lazima awe 

mkamilifu. Lazima pia awe katika umoja bila kasoro yoyote ya mgawanyiko.

Ikiwa amechaguliwa kwa ajili ya sehemu ya mwili ambayo Yeye anaishi ili 

kutawala, ni lazima awekwe katika nafasi hiyo ili Yeye afanye kazi kwa 

uhuru. Kwa upande mwingine, ikiwa Yeye anataka kufanya kazi kama 

huduma ya mwili lazima asijaribu kuwa sehemu ya mlima unaoongoza. Bibi-

arusi hana budi kuja pamoja na kuchukua mahali pake. Atamfundisha kupitia

vyombo ambavyo anatoa unabii na kutoa mwongozo kupitia.Kama 

tungemwona Yesu katika manabii, tungekuwa watiifu kwa maneno yake 

kupitia kwao. Ni nani asiyemsikiliza Mungu! Ikiwa tungeweza kumwona 

Yesu katika mfunuaji, ni nani ambaye hangetaka kupokea ufunuo anaoachilia

kupitia kwao ambao utatubeba hadi umilele? Ikiwa tungeweza kumwona 
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Yesu ndani ya mitume, tusingejaribu kupanga mikakati yetu ya vita au 

kuweka msingi wa huduma mpya bila ushauri na kufunika kutoka kwao.

Ikiwa tungemwona Yesu ndani ya Mchungaji, tungekaribisha ushauri wao na

kutafuta ulinzi wa Mchungaji mkuu aliye ndani yao. Na, ikiwa tungeweza 

kumwona Yesu katika wainjilisti, mmoja angekuwa pale kwa ajili yao, 

kusaidia kuwaleta kondoo wapya mahali ambapo wanaweza kusafishwa 

vizuri na kutayarishwa kwa ajili ya Mfalme. Kama tungemwona Raboni 

ndani ya mwalimu, bila shaka tungemwacha awe mtu wa kuweka fundisho la

kweli ndani ya watu wake.

Na muhimu vile vile, ikiwa tungeweza kumwona Yesu katika kondoo (au 

mwili), hatungewaacha wakae kwenye viti bila kazi au mchango kwa 

nyumba ya Mungu. Kuna kitu anataka kufanya kupitia wao. Yesu 

hakuwa mvivu! Ninajiuliza, kama seremala, ni nyumba ngapi katika Israeli 

zilibarikiwa na samani Alizojenga, au nyumba alizotengeneza? Yesu alikuwa

katika mwili mmoja alipotembea sayari mara ya kwanza. Sasa Anatembea 

katika miili mingi. Katika Yohana 14:12, Anasema: Kazi kubwa tutazifanya 

kuliko zile alizozifanya. Hii ni kwa sababu kuna wengi wetu kwa ajili Yake 

kutiririka kupita kuliko ilivyokuwa katika chombo kimoja tu alichokuwa 

akikaa wakati huo. Kwa hiyo tunaweza kuona sasa jinsi ilivyo muhimu 

kumwona Yesu ndani ya mtu mwingine na kujiruhusu sisi wenyewe 

kuwekwa katika mwili au kichwa, popote anapochagua.
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Tembelea tovuti yetu http://www.trumpetsoftruth.com
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